



ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อสัจย เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช.

1205



www.nacc.go.th

ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ สปจ. เพชรบูรณ์ พิจิตร และกำแพงเพชร

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ การดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการฯ ในรอบที่ 1 ดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 เข้าร่วมการตรวจราชการ และนำการรายงานโดย นางสาว นุชจรินทร์ อินทร์ประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 คณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร โดยมี นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 เข้าร่วมการตรวจราชการ และนำการรายงานโดย นายวราพงศ์ อินตะโมง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร และช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจการความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร นำการรายงานโดย นายสมพจน์ แผงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ทั้ง 3 แห่ง สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านปราบปรามการทุจริต พบว่า เรื่องตรวจสอบเบื้องต้น และเรื่องไต่สวน ในไตรมาส 3 มีความคืบหน้าไปมาก และเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้วางแผนเร่งรัดการปฏิบัติงานเพื่อให้เรื่องแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะเรื่องตามนโยบาย และเรื่องที่ได้ทำข้อตกลง (Commit) ไว้

ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน พบว่า สปจ. แต่ละแห่ง มีบัญชีในความรับผิดชอบไม่มากนัก ซึ่งในไตรมาส 3 เหลือบัญชีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพียงเล็กน้อย และเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าหมาย Set Zero บัญชีในความรับผิดชอบ รวมทั้งนำงานอื่นมากำหนดเป็นตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การบันทึกข้อมูลในระบบ ACAS ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงไป ให้ครบถ้วน สนับสนุนงานด้านป้องกันการทุจริต ฯลฯ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับยื่นบัญชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ต้านป้องกันการทุจริต พบว่า สปจ. เพชรบูรณ์ พิจิตร และกำแพงเพชร ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่ได้ประมาณการไว้ เช่น ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการนำหลักสูตรด้านทุจริตไปใช้ การประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่ประเมิน ITA ฯลฯ รวมทั้งการลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังการทุจริตโครงการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด และการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ผ่านการแถลงข่าวทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของ สปจ. เพชรบูรณ์ พิจิตร และกำแพงเพชร

สำหรับด้านที่ดิน/การก่อสร้างอาคารของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนั้น สปจ. เพชรบูรณ์ และพิจิตร อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ และอาคารที่พักอาศัย ส่วน สปจ. กำแพงเพชร อยู่ในขั้นตอนการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ

ทั้งนี้ นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานราชการแก่บุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภารกิจ หมั่นศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามค่านิยมองค์กร “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้” รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน สร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

